



Anh Đi

Nhạc và Lời : LÊ TÍN HƯƠNG



Anh đi rồi một mình em đứng bơ vơ. Cây thông



gầy rũ buồn trong gió xác xơ, Con chim nào gọi



bầy cất tiếng thiết tha. Chim ơi muện màng tình đã bay



xa. Anh đi rồi một mình em với cô đơn



Công viên buồn lạnh lùng tiếng để nỉ non, để có



còn lắng nghe tiếng hát yêu thương. Những buổi chiều về



nồng ấm yên ương Còn gì đâu, tình như sương khói tan



rồi. Lời hẹn hò chỉ như cơn gió thoảng thôi. Một mình



em và nước mắt khóc chia phôi. Yêu thương như con tàu lìa
khỏi ga cuộc đời. Anh đi rồi đường dài em bước đơn
côi. Chiếc lá vàng muện màng rơi lướt trên môi.
Nhớ hôm nào nụ hôn ngây ngất ta trao. Cho nhau tình
nồng ngỡ đến mai sau. Anh đi rồi, tình
ta có lúc chia phôi, như cơn mưa rào, như nắng qua
thôi. Phút cuối cùng gửi người yêu dấu xa xôi,
xin anh mang theo hạnh phúc em một đời./-



Anh Đi

Lê Tín Hương

A

Anh đi rồi một mình em đứng bơ vơ Cây thông

gầy rù buồn trong gió xác vơ Con chim nào gọi bầy cát tiếng thiết

tha Chim ơi muộn màng tình đã bay xa Anh đi

rồi một mình em với cô đơn Công viên

buồn lạnh lùng tiếng đế ni non đế có còn lặng nghe tiếng hát yêu

thương những buổi chiều về nồng ấm yên ương Còn gì

B

đâu tình như sương khói tan rồi Lời hẹn hò chỉ như cơn gió thoảng



Sheet Anh đi, file .PDF

"1. Anh đi rồi, một mình em đứng bơ vơ"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Anh đi của tác giả Lê Tín Hương đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Anh đi
- Tác giả: Lê Tín Hương
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/82-anh-di>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com